

Số **76** /BC- BPC

Đắk Glei, ngày **23** tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Thông báo phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 502/BC-VKS ngày 20 tháng 11 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BÁO CÁO

Ban Pháp chế nhận thấy, Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện bố cục chặt chẽ, đánh giá khá đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động, công tác của ngành. Báo cáo cho thấy, năm 2021 tình hình tội phạm có chiều hướng giảm⁽¹⁾; tập trung chủ yếu ở nhóm tội phạm về trật tự xã hội và nhóm tội phạm kinh tế, sở hữu, môi trường. Báo cáo đã phân tích, chỉ rõ địa bàn xảy ra tội phạm, tình hình lứa tuổi người phạm tội, dự báo tình hình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của ngành trong năm 2022. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện trình kỳ họp. Ban nhận thấy, các mặt công tác của ngành Kiểm sát năm 2021 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả hơn so với năm 2020

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Kết quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ

- **Trong lĩnh vực hình sự:** Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Giữa Viện Kiểm sát với các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, giảm thiểu các sai sót, án oan sai; bảo đảm các hoạt động tố tụng được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật:

⁽¹⁾ Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/10/2021 đã khởi tố 13 vụ/10 bị can, giảm 03 vụ so với năm 2020

+ Về xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố⁽²⁾: VKS huyện đã chú trọng công tác kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kịp thời phát hiện và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm.

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành công tố gắn với hoạt động điều tra; kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố vụ án; kịp thời phát hiện thiếu sót trong quá trình điều tra, đồng thời đề ra yêu cầu điều tra nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ điều tra vụ án⁽³⁾.

+ Trong giai đoạn truy tố: Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã chú trọng nghiên cứu hồ sơ; xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ và những tình tiết liên quan đến vụ án, làm căn cứ quyết định truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời hạn, đúng pháp luật. Các quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân huyện bảo đảm căn cứ, đúng pháp luật⁽⁴⁾.

+ Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử vụ án hình sự chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; chủ động phối hợp với Tòa án, tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xét xử án hình sự, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp⁽⁵⁾.

+ Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam⁶, thi hành án hình sự: Được thực hiện, đảm bảo tuân theo pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử, thi hành các loại án và các việc khác theo đúng quy định của pháp luật⁽⁷⁾:

⁽²⁾ Trong năm đã kiểm sát 19 tin báo, đã giải quyết 19 đạt tỷ lệ 100%, trong đó: Khởi tố 13 tin (01 tin khởi tố chuyên tỉnh), không khởi tố 04 tin; tạm đình chỉ 02 tin.

⁽³⁾ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 18 vụ/14 bị can; Cơ quan điều tra đã giải quyết 15vụ/13 bị can đạt 83,3%, trong đó: Chuyên CQ điều tra-CA tỉnh Kon Tum: 01vụ/00 bị can; Kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 12vụ/13 bị can; Tạm đình chỉ 02 vụ/00 bị can; Hiện còn 03 vụ/02 bị can đang trong thời hạn giải quyết.

⁽⁴⁾ VKSND thụ lý giải quyết 14 vụ/15 bị can, ban hành quyết định truy tố chuyên Tòa 14 vụ/15 bị can đạt 100%.

⁽⁵⁾ Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự: 15 vụ/17 bị cáo (cũ 01 vụ/02 bị cáo; mới 14 vụ/15 bị cáo; Đã giải quyết: 11 vụ/13 bị cáo (xét xử 11 vụ/13 bị cáo). Còn lại: 04 vụ/04 bị cáo.

⁽⁶⁾ Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam:

+ Kiểm sát việc bắt: 07 người, trong đó: Bắt người phạm tội quả tang: 04; Bắt khẩn cấp: 01; Bắt bị can tạm giam: 02 bị can. Đã giải quyết: 07 người, trong đó: Khởi tố chuyên tạm giam: 05 người; chuyển tạm giam bị can 02 người.

+ Kiểm sát tạm giữ: 05 người, trong đó: Quyết định tạm giữ đối với người bị bắt quả tang 04 người; Quyết định tạm giữ đối với người bị bắt khẩn cấp: 01; người; Đã giải quyết 05 người, trong đó: Khởi tố hình sự, chuyển tạm giam: 05 đạt 100%.

+ Kiểm sát tạm giam 18 bị can; đã giải quyết 14 bị can.

⁽⁷⁾ Công tác thi hành án hình sự:

+ Thi hành án phạt tù: 07 bị án; đã giải quyết 07 bị án

+ Thi hành án treo: 12 bị án; trong đó chấp hành xong: 01 bị án, xét miễn giảm thời gian chấp hành án: 02 bị án; Ủy thác đi: 01 bị án; hiện còn 08 bị án đang chấp hành tại địa phương.

+ Cải tạo không giam giữ: 01 bị án.

- Công tác kiểm sát việc giải quyết trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, hôn nhân và gia đình và các mặt công tác khác⁽⁸⁾: Viện Kiểm sát tăng cường kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, hôn nhân và gia đình; cử Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ án theo quy định; kết quả công tác kiểm sát thi hành án được nâng cao; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Đã được kiểm sát chặt chẽ về thời hạn, việc ban hành quyết định thi hành và việc tổ chức triển khai thi hành án dân sự và án hành chính⁹.

2. Cải cách tư pháp và tổ chức xây dựng ngành

Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện có kết quả “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra”; chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong ngành.

Tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát nhân dân huyện ngày càng được củng cố, kiện toàn; việc điều động, luân chuyển thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước.

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Qua nghiên cứu nội dung báo cáo 502/BC-VKS, Ban Pháp chế đánh giá cao việc thực hiện các mặt công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện, tuy nhiên Ban nhận

⁽⁸⁾* Dân sự: Thủ lý kiểm sát việc giải quyết: 16 vụ; Tòa án đã xử lý và giải quyết 15 vụ; Đang giải quyết 01 vụ.

* Án hôn nhân và gia đình: Thủ lý kiểm sát việc giải quyết: 20 vụ; Tòa án đã xử lý và giải quyết 17 vụ; Đang giải quyết: 03 vụ.

* Án kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính: Tổng số 02 vụ; Đã giải quyết: 02 vụ.

⁹ Tổng số việc phải thi hành: 114 việc với số tiền là: 6.122.232.000 đồng; Số việc đã giải quyết 63 việc với số tiền là: 1.358.052000 đồng; Số việc còn phải thi hành: 51 việc với số tiền là: 4.764.180.000 đồng.

thấy đối với Báo cáo 502/BC-VKS chưa đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2021, đề nghị bổ sung đề các vị đại biểu HĐND huyện theo dõi.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề cập tại Báo cáo; Ban đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện chú trọng triển khai tốt một số nội dung sau đây:

- Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, đặc biệt là những nội dung trọng tâm liên quan đến nhiệm vụ công tác của ngành. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác Cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; tăng cường cơ sở vật chất, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ.

- Có giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng thực hành công tố và kiểm sát tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; quan tâm đẩy mạnh hoạt động kiểm sát việc giải quyết nguồn tin báo liên quan đến tội trộm cắp tài sản, tội vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn; có giải pháp cụ thể bảo đảm cho các kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

- Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Chú trọng các nội dung: thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã chú trọng công tác hướng dẫn việc quản lý đối với các đối tượng đang chấp hành án tại cơ sở.

- Nâng cao chất lượng tranh tụng, thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa; đẩy mạnh công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân; tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, bảo đảm các khiếu kiện của tổ chức, công dân được thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

V. KIẾN NGHỊ

Đề nghị phối hợp với Công an huyện đối chiếu lại số liệu một số nội dung sau:

+ Số liệu số vụ và số bị can tại trang 4 mục 2.2.2 Báo cáo số 864/BC-UBND về kết quả công tác điều tra, phá án và tại trang 6 Báo cáo số 502/BC-VKS về tổng án thụ lý kiểm sát điều tra.

+ Số liệu tại mục 2.2.3 trang 5 Báo cáo số 864/BC-UBND về công tác giam giữ, bắt tạm giam và số liệu tại trang 8 Báo cáo số 502/BC-VKS về công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN



Trần Trọng Từ